

CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU

Chủ đề nhánh: Một số con vật sống trong rừng

Thứ Hoạt động	Thời gian	Thứ 2	Thứ 3
Đón trẻ, chơi		` Cô đón trẻ nhắc chào cô giáo, chào bố mẹ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Trò chuyện với trẻ về những con vật sống trong rừng. Trẻ chơi tự do ở các góc, trẻ thu dọn đồ chơi cất đúng nơi quy định, điểm danh trẻ.	
Thể dục buổi sáng	80 - 90 Phút	* Nội dung: ` Hô hấp: Còi tàu ` Tay: Đưa ra trước gập khừ ` Lung bụng: Ngồi nghiêng người sang hai bên ` Chân: bật ra sau	* Mục tiêu: ` Trẻ biết tập các động tác theo nhạc. ` Phát triển cơ tay, cơ chân cho trẻ ` Trẻ có ý thức tập luyện * Chuẩn bị: ` Hoa tay, nơ tay cho trẻ
Hoạt động học	30 -40 Phút	Thể dục Nhảy lò cò 3m – TC Kéo co	KPKH Trò chuyện về một số con vật sống trong rừng
Hoạt động chơi ngoài trời	30-40 phút	` QSCMĐ: Cây hoa dâm bụt, cây hoa ngọc thảo kép, Bóc trứng ` TC: Kéo co, chạy tiếp cờ, gieo hạt theo lời ca, mèo đuổi chuột, đóng băng ` Chơi tự do	
Chơi hoạt động ở góc	40- 50 phút	* Nội dung: 1. Góc đóng vai: Bác sĩ thú y rập xiếc 2. Góc XD: Xây vườn bách thú 3 Góc TH: Vẽ, xé dán các con vật bé yêu 4. Góc sách: Xem tranh ảnh về các con vật, học chữ cái I, t, c 5. Góc âm nhạc: Hát các bài hát về... 6. Góc TN- KP: Gieo hạt vào vỏ trứng	* Mục tiêu: ` Trẻ biết lựa chọn góc chơi ` Biết thỏa thuận vai chơi, nội dung chơi dưới sự hướng dẫn của cô - Biết thể hiện vai chơi ` Biết giao lưu với các nhóm chơi ` Biết lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định
Ăn trưa	60- 70 phút	` Cô hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt, cho trẻ ngồi vào bàn ăn, giới thiệu món ` Nhắc trẻ giữ vệ sinh trong ăn uống không nói chuyện trong khi ăn, không	
Ngủ trưa	140 -150 Phút	` Cô chuẩn bị, giường chăn gối cho trẻ ngủ, phòng ngủ thoáng mát, sạch	
Ăn Phụ	20 -30 phút	` Cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt, rửa tay, ngồi vào bàn ăn, cô giới thiệu món ăn	
Chơi hoạt động theo ý thích	70 -80 phút	` TCM: Gấu và người thợ săn ` Học tiếng anh ` Nêu gương cuối ngày	- Đóng kịch: Dê con nhanh trí ` Chơi tự do ` Nêu gương cuối ngày
Trả trẻ	60 -70 phút	` Vệ sinh cá nhân cho trẻ, trẻ chơi ở các góc, trò chuyện với trẻ về các con	

Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 3 Tuần từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 10 tháng 01 năm 2025

Tuần 2: Từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 03 tháng 01 năm 2025

GV phụ trách chính: Sáng: Trần Thị Huệ

Chiều: Đỗ Thị Xiêm

Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
<i>Trò chuyện với trẻ ảnh hưởng của BĐKH và thiên tai đối với đời sống động vật: ô nhiễm môi trường, xáo trộn môi trường sống. Cô trao đổi với p/huynh;</i>		
* Tổ chức hoạt động ` Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn Kết hợp các kiểu đi chạy xen kẽ. Chuyển đội hình 4 hàng dọc ` Trọng động: tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân, theo nhạc. mỗi động tác tập 4LX4 nhịp ` Hồi tĩnh: cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng * Cho trẻ chơi TC dân gian: Luồn tổ dế; Múa xòe trên sân trường		
Nghỉ tết dương lịch	Văn học: Steam Truyện: Dê con nhanh trí (ĐC Hà soạn và dạy thay)	Âm nhạc - NDTT: múa Đố bạn - NDKH: NH Chú voi con ở... - TCAN: Ai nhanh nhất
- HĐTN: Nam châm hút gì - Chơi trong vườn rau, cáo và thỏ, chuông reo ở đâu - Chơi tự do		
* Chuẩn bị: ` Ống nghe, các con vật trong rừng ` Các loại vé rạp xiếc, sờ thú ` Một số đồ chơi của lớp ` Các khối nút nhựa, cây cảnh ` Giấy, bút màu cho trẻ vẽ. ảnh cắt làm ALBUM ` Sắc xô, phách tre ` Vỏ trứng, hạt giống ` Thẻ chữ cái	* Tổ chức hoạt động: ` Cô giới thiệu về chủ đề chơi, các góc chơi, nội dung chơi, ` Cô gợi ý để trẻ thỏa thuận vai chơi, nội dung chơi theo CĐ ` TCTV: Rạp xiếc ` Cho trẻ gài thẻ về góc chơi mà trẻ thích ` Trẻ lấy đồ chơi ra chơi với nhau, cô nhắc trẻ giữ gìn đồ chơi ` Cô bao quát trẻ chơi, và nhập vai chơi cùng với trẻ, Giúp đỡ trẻ thể hiện vai chơi và giao lưu với các nhóm chơi ` Cô nhận xét các nhóm chơi ` Cho trẻ cất đồ dùng đồ chơi	
ăn, chăm sóc tốt bữa ăn cho trẻ, động viên trẻ ăn hết xuất. Không làm rơi vãi cơm		
sẽ, cô bao quát cho trẻ ngủ. Đảm bảo trẻ ngủ đúng giờ đủ giấc		
chú ý trẻ ăn chậm.		
Nghỉ tết dương lịch	` KN: Cho con vật ăn - Học tiếng anh - Nêu gương cuối ngày	` TN: Đóng túi thức ăn cho con vật ` Chơi tự do ` Phát bé ngoan
vật sống trong rừng. Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.		

Giáo viên

Xác nhận của BGH

Trần Thị Huệ

Phạm Thị Hà

